



ความเป็นมาของปัญหา

เนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อเป็นการแบ่งภาระการให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยาลัยเอกชนก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานการศึกษาของรัฐ โดยอยู่ในความควบคุมของกองวิทยาลัยเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อให้การศึกษาของวิทยาลัยเอกชนมีมาตรฐานทัดเทียมกับมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันประเทศไทยมีวิทยาลัยเอกชนทั้งสิ้น ๑๐ แห่ง และเป็นที่ยอมรับกันว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษามีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ให้เป็นคนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและนำวิชาความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ นอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาที่มีความมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างสนับสนุน ให้นักศึกษารูจักการศึกษาคนควาด้วยตนเอง อันจะเป็นผลให้นักศึกษาในระดับนี้ เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับทัดเทียมกับอารยประเทศ การที่วิทยาลัยเอกชนจะบรรลุวัตถุประสงค์นี้ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐ วิทยาลัยเอกชนจะต้องมีห้องสมุดที่มีสภาพและการดำเนินงานในระดับดีพอประมาณในอันที่จะสนองความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์อย่างสมบูรณ์ เพราะการสอนในระดับอุดมศึกษามุ่งที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นโดยการสอนแบบสัมมนา เพื่อให้ นักศึกษามีความแตกฉานทางค่านิชาการ รวมทั้งเสริมสร้างให้นักศึกษามีนิสัยรักการอ่านและค้นคว้าหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาขั้นสูงต่อไป ทั้งยังจะเป็นประโยชน์ในการประกอบการงานด้วย ดังนั้น ห้องสมุดวิทยาลัยจึงมีบทบาทสำคัญมากขึ้นไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องประดับวิทยาลัยแต่เป็นหน่วยงานที่จำเป็นในการให้บริการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยแท้

จากสภาพที่เป็นจริง ห้องสมุดวิทยาลัยเอกชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับความสนใจจากผู้บริหารในด้านการปฏิบัติเท่าที่ควร รวมทั้งการที่ยังไม่มีมาตรฐาน ห้องสมุดวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยที่จะใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานห้องสมุด ทั้งนี้เนื่องจากกิจการและการดำเนิน

งานของวิทยาลัยเอกชนยังไม่ได้รับความสนใจและเผยแพร่มากนัก นอกจากนี้ยังไม่มีการวิจัย และการดำเนินงานที่แท้จริงของห้องสมุดวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ห้องวิทยาลัยเอกชน ทรวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ผู้บริหาร วิทยาลัย บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของห้องสมุดได้เริ่มให้ความสนใจ รุ้จักและพยายามช่วยกันปรับปรุงห้องสมุดวิทยาลัยเอกชนอย่างจริงจัง เพื่อให้มีระดับทัดเทียมกับมาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และมาตรฐานห้องสมุดวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล

ความมุ่งหมายของการวิจัย

ในการเขียนวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การศึกษาสภาพและการดำเนินงานห้องสมุดวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย" นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการจัดตั้ง วิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ศึกษาสภาพการดำเนินงาน การบริหารและบริการของห้องสมุดวิทยาลัยเอกชนแต่ละแห่งในประเทศไทย รวมทั้งการสำรวจปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้ห้องสมุดไม่มีการพัฒนาและความก้าวหน้าทัดเทียมกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาของห้องสมุด และคาดว่าจากผลการศึกษาวิจัย จะทำให้ห้องสมุดได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารวิทยาลัยอย่างจริงจังอันจะเป็นผลให้ห้องสมุดมีการดำเนินงานและการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามลำดับ

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าและวิจัย

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ได้ทำการศึกษาสภาพและการดำเนินงานห้องสมุดวิทยาลัยเอกชนทั้งสิ้น ๑๐ แห่ง คือ ห้องสมุดวิทยาลัยการศา ห้องสมุดวิทยาลัยกรุงเทพ ห้องสมุดวิทยาลัยเกริก ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคสยาม ห้องสมุดวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ห้องสมุดวิทยาลัยพายัพ ห้องสมุดวิทยาลัยศรีปทุม ห้องสมุดวิทยาลัยแสงธรรม ห้องสมุดวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ และห้องสมุดวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ ในการวิจัยนี้ได้นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม รวมทั้งการสัมภาษณ์บรรณารักษ์ของห้องสมุดทั้ง ๑๐ แห่ง มาประกอบการศึกษาการดำเนินงานและปัญหาต่าง ๆ โดยกำหนดขอบเขตข้อมูลให้อยู่ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๑๕

วิธีดำเนินการวิจัย

ส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์บรรณารักษ์ห้องสมุดวิทยาลัยเอกชน สอบถามขอเท็จจริงเกี่ยวกับห้องสมุด สถานภาพห้องสมุด สถานภาพบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ งบประมาณ การบริหาร งานเทคนิค การให้บริการ เช่น การสั่งซื้อหนังสือตำรา การรับวารสาร การจัดหมู่หนังสือ และการทำบัตรรายการ สถิติในการให้บริการต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อทราบความคิดเห็นของบรรณารักษ์ที่มีต่องานห้องสมุด ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน นอกจากนี้ยังใช้วิธีสังเกตการณ์เพื่อให้เห็นสภาพที่เป็นจริง วิธีสุดท้าย ใช้วิธีค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือตำรา วารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งการติดต่อกับเจ้าหน้าที่กองวิทยาลัยเอกชน หน่วยงานมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยเอกชน เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดและสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินงานห้องสมุดวิทยาลัยเอกชน

การเรียงลำดับชื่อห้องสมุดวิทยาลัยเอกชนจะเรียงตามลำดับตัวอักษรของวิทยาลัย เพื่อความสะดวกในการเรียงลำดับข้อมูล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

ในการวิจัยเรื่อง "การศึกษาสภาพและการดำเนินงานห้องสมุดวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย" คาดว่าจะช่วยให้ผู้บริหารวิทยาลัยและผู้ที่มีความรับผิดชอบทางคานวิทยาลัยเอกชน คือ กองวิทยาลัยเอกชน หน่วยงานมหาวิทยาลัยของรัฐเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุดมากขึ้นเพราะได้ทราบอุปสรรคที่บรรณารักษ์กำลังประสบซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ อาคาร จำนวนหนังสือ และการบริการของห้องสมุด รวมทั้งการพิจารณาข้อเสนอแนะของการวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงสภาพและการบริการของห้องสมุดให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัยซึ่งจะเป็นผลให้ห้องสมุดวิทยาลัยเอกชนได้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา และอาจารย์อย่างแท้จริง เช่นเดียวกับที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเป็นอยู่ และเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเอกชนมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ผลของการวิจัยอาจเป็นแนวทางนำไปสู่ความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานห้องสมุด
วิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยต่อไปอีกด้วย



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย